



จดหมายเปิดผนึกเรื่องสถานการณ์ชุมนุมในประเทศไทย
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการจับกุมผู้ชุมนุม
เป็นการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน

จดหมายเปิดผนึกถึง

นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เรียน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เรากลุ่มประชาชนไทยผู้อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ในนามกลุ่ม Free Thai Movement in Norway ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของประเทศไทย ด้วยความกังวลอย่างยิ่ง

กลุ่ม Free Thai Movement in Norway ขอเรียกร้องให้คณะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อกดดันไม่ให้รัฐบาลไทยปล่อยให้สถานการณ์ตึงเครียดลุกลามไปมากกว่านี้ หลีกเลี่ยงการใช้กำลังกับผู้ชุมนุม และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม

หลังการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจับกุมและออกจดหมายจับบุคคลจากการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังใช้กำลังเข้าจัดการผู้ชุมนุม การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ทางออนไลน์ อาจนำไปสู่การจับกุม และดำเนินคดีภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ การกระทำดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย และเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา นักศึกษาไทยได้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยอย่างสงบ ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เสรีและเป็นธรรม ยุติการใช้อำนาจรัฐข่มขู่คุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดพระราชอำนาจของกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ประชาชนหลายกลุ่มทั่วประเทศ ต่างเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหภาพแรงงานและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

การเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งนี้เป็นการลุกขึ้นมาแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่หมักหมมมานานนับสิบปี รวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่สำคัญไม่น้อยกว่านั้นคือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด นับตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจในปี 2557 ข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่เรื่องความเท่าเทียมทางการเมือง การเคารพหลักนิติรัฐ และหลักการแห่งความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของ

สหประชาชาติและ สหภาพยุโรป เนื่องจากนานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ในประเทศไทย ผู้ชุมนุมจึงควรได้รับแรงสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลของแต่ละประเทศ รวมถึงหน่วยสวัสดิการของไทยอย่างสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

เรากลุ่ม Free Thai Movement in Norway ขอเรียกร้องให้ท่าน

- ดำเนินการกดดันต่อรัฐบาลไทยให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
- กดดันไม่ให้รัฐบาลไทยเพิกเฉยปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนอาจนำไปสู่ความรุนแรง และให้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ตำรวจ ทหาร และกองกำลังความมั่นคง ใช้กำลังกับผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมอย่างสงบ
- กดดันให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้โดยทันที ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายความสิทธิมนุษยชน นายอานนท์ น้ภา นักศึกษาป๋นัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นักกิจกรรมพริษฐ์ ชิวารักษ์ และถอนหมายจับผู้เข้าร่วมชุมนุมคนอื่น ๆ

เรา Free Thai Movement in Norway ขอให้ท่านดำเนินการประสานงานกับทางไทยโดยทันที

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม Free Thai Movement in Norway